

GIA SƯ - NGHỀ “HOT” CỦA SINH VIÊN?

VÂN TRỞ VỀ NHÀ VỚI DÁNG VẺ THẤT THỂ, GƯƠNG MẶT BẦN THẦN, TÁI NHỌT, MÁT ĐỎ HOE. LINH - CÔ BẠN CÙNG PHÒNG VỪA NGẠC NHIÊN, VỪA LO LẮNG KHI NHÌN THẤY TRẠNG THÁI “BẤT BÌNH THƯỜNG” CỦA BẠN. GẶNG HỎI MÃI, VÂN MỚI CHO HAY RẰNG CÔ VỪA THOÁT RA TỪ MỘT “TRẬN ĐỒ BẤT QUÁI” CỦA CÁC TRUNG TÂM GIA SƯ...

Một mảnh lừa

Đến khi về đến nhà, Vân mới biết “mình còn sống”. Cô đã bị ngã xe máy, người thanh niên lái xe trên đường như một vận động viên đua xe chuyên nghiệp, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Sau khi gã lái xe làm ngã Vân, đã bỏ cô ở lại giữa đường phố đông đúc và phóng xe đi mất. Đó là người mà trung tâm gia sư tại 21, D.Q.H (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thuê để đưa Vân đến địa chỉ gia sư mà cô vừa đặt bút ký trong hợp đồng.

Ngặt một nỗi, trong hợp đồng ghi địa chỉ dạy ở Đê La Thành, nhưng họ lại đưa Vân đến tận Thái Hà, Chùa Bộc. Đó là một ngôi nhà ở trong ngách sâu, chật hẹp, vừa nhìn qua, Vân đã có một cảm giác bất an. Cô thắc mắc, hỏi người lái xe tại sao lại đưa đến đây, thì nhận được một lời giải thích không thoả đáng: Người đến đăng kí tìm gia sư là bà ngoại của đứa học sinh, nhà bà ngoại nó ở Đê La Thành, còn dạy tất nhiên phải dạy ở nhà nó ở Thái Hà. Cô nhất định không đồng ý, yêu cầu gã lái xe đưa mình quay trở về trung tâm gia sư để hỏi rõ. Hắn tỏ ra khó chịu và dọa nạt cô rằng nếu quay về chắc chắn sẽ không được nhận lại số tiền đã ký trong hợp đồng.

Hắn phóng xe đi như “một con thiêu thân”, ngồi đằng sau mà tim Vân dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc xe vì phóng quá nhanh, lại lượn lách đã va quệt vào chiếc xe máy khác đi gần đó. Vân bị ngã, đầu cô bị va đập xuống đất nhưng rất may là có mũ bảo hiểm nên tránh được tổn thương. Chân tay

đều bị xước, cô đau điếng người, phải mất nhiều phút sau Vân mới trấn tĩnh lại được. Và khi cô quay ra tìm tên lái xe thì hắn đã đi mất từ lúc nào. Đến lúc ấy cô sinh viên năm nhất mới giật mình sợ hãi, nhận ra rằng mình đã bị lừa. Một bài học nhớ đời, cô quyết định sẽ không bao giờ đi làm gia sư nữa, không quay trở lại trung tâm đó dù số tiền đã mất là 300.000 đồng không hề nhỏ với cô...

Sợ bị lừa nhưng vẫn “khó” chùa!

Khi được hỏi tại sao lại tìm đến với việc làm gia sư mà không phải là một công việc khác, bởi hiện nay có rất nhiều việc làm bán thời gian dành cho sinh viên, Vân trả lời: “Vi mình thấy đây là việc làm phù hợp với điều kiện sinh viên như bọn mình, lại không tốn nhiều thời gian. Bạn bè mình cũng rất nhiều người đi làm công việc này...”. Một lý do khác là vì điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp, việc làm thêm ngoài giờ học còn giúp cho các bạn sinh viên có thể kiếm được một khoản tiền nho nhỏ trang trải thêm trong việc học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày của mình. Hơn nữa, việc đi làm thêm còn giúp cho các bạn có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc, và chạm với nhiều người trong xã hội để trang bị thêm những kinh nghiệm về cuộc sống.

Nhiều sinh viên tìm đến với công việc gia sư, bên cạnh mục đích kinh tế thì còn là để củng cố kiến thức, và có thể là rèn kỹ năng nghiệp vụ, nhất là đối với những bạn học ngành sư



phạm. Hoà (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Minh đang học sư phạm ngành tiểu học, cho nên việc làm thêm thích hợp nhất với mình có lẽ là gia sư, đây cũng là dịp tốt để mình có cơ hội làm quen với môi trường sư phạm”. Cũng phải nói thêm rằng, kể từ khi Bộ Giáo dục & Đào tạo ra chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa thì việc học tập của học sinh các cấp học có phần vất vả hơn trước. Cho nên nhu cầu học thêm của học sinh, đặc biệt là con các gia đình có điều kiện kinh tế ở các thành phố lớn ngày càng nhiều hơn. Phải chăng vì vậy nên dù đã được cảnh báo không ít lần về mảnh lừa của các trung tâm nhưng rất đông sinh viên vẫn lựa chọn nghề gia sư thông qua hình thức môi giới...

Đến trung tâm gia sư, bạn cần biết

Nếu bạn tìm được một địa chỉ dạy qua quen biết thì sẽ không mất tiền giới thiệu và đương nhiên bạn có cảm giác tin tưởng hơn. Còn đa số những sinh viên muốn tìm lớp dạy thêm đều phải qua trung tâm, bạn sẽ phải nộp cho họ nửa số tiền trong tháng lương đầu tiên tức tiền môi giới. Đường Trần Quốc Hoàn có rất nhiều trung tâm gia sư như thế, bởi đây là khu vực gần Trường ĐH Sư phạm và ĐHQGHN. Theo ý kiến của một số bạn sinh viên đã từng đi qua trung tâm thì an toàn hơn hết là trung tâm đó cho địa chỉ rồi mình tự tìm đến, hơn là những trung tâm thuê người đưa gia sư đi. Khi xuất hiện điều bất thường khác với hợp đồng, chắc chắn bạn sẽ không thắng được với lý lẽ của chúng.

Đến “bước đường cùng”, chúng sẽ gỡ chiêu bài “côn đồ” nhằm dọa nạt tâm lý, gây sợ hãi cho gia sư...

Việc làm gia sư hoàn toàn không đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Đặc biệt đối với sinh viên nữ, có muôn vàn những “hiểm nguy” rình rập. Đó là khi gặp phải những phụ huynh học sinh có “ý đồ” với họ. Quả thực chỉ có “người trong cuộc” - những gia sư đã và đang làm công việc này, mới thấu hiểu hết “cái được” và “cái mất” trong “nghề”. Nhiều trường hợp đáng tiếc của các gia sư đã trải qua chính là những bài học thiết thực cho những ai sẽ và đang có ý định đi làm thêm bằng nghề này. Được giới thiệu một địa chỉ từ mối quan hệ quen biết là an toàn nhất, nếu không, bạn nên tìm đến một địa chỉ trung tâm gia sư đáng tin cậy. Khi làm việc với trung tâm, bạn phải chú ý xem xét kỹ mọi điều kiện trong hợp đồng và đảm bảo mọi thứ phải được thực hiện “y nguyên” như thế.

Sinh viên, những người có tuổi đời còn rất trẻ, bên cạnh việc làm gia sư, các bạn cũng có thể tìm được cho mình nhiều việc làm bán thời gian thậm chí còn tốt hơn. Vấn đề quan trọng là bạn nên biết cân nhắc trình độ, khả năng cũng như sắp xếp thời gian học tập của mình để tìm được một công việc phù hợp. Nhưng điều quan trọng trước tiên và hơn hết là phải đảm bảo được phong độ cũng như kết quả học tập tốt.

>> NGUYỄN THỊ VĂN ANH
Báo mạng điện tử K27, HV Báo chí & Tuyên truyền